

## SỰ KIỆN NĂM 2011 NHÌN TỪ VŨ TRỤ

Hãy cùng BBC nhìn lại một vài sự kiện nổi bật nhất năm nay theo góc nhìn từ bên ngoài Trái đất.

Quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo trở thành tâm điểm của cuộc cánh mạng ở Ai cập. Những người biểu tình đang tập trung về quảng trường này ngày 11/2, ngày mà họ lật đổ được tổng thống Hosni Mubarak, vị tổng thống cai trị đất nước gần 30 năm. Hình được chụp vào ngày 12/3 cho thấy sự tàn phá ghê gớm của sóng thần tại thành phố Natori sau khi đánh vào bờ biển nước Nhật. Trận động đất mạnh 9 độ dưới biển ngày 11 đã tạo thành những cột sóng cao hàng chục mét phá huỷ những thành phố dọc bờ biển phía đông Nhật Bản. Những côngtenơ nằm vương vãi khắp nơi như những món đồ chơi Lego tại cảng Sendai, Nhật Bản sau khi hứng chịu động đất và sóng thần ngày 11/3. Trận động đất này được cho là đã di chuyển các đảo lớn của Nhật về phía tây 20 mét. Hình ảnh nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi vào lúc 11h04 phút, giờ địa phương, chỉ 3 phút sau khi một vụ nổ đã phá hỏng lò phản ứng số 3. Do hệ thống làm nguội hỏng nên 1 loạt những sự kiện sau đó đã đẩy nước Nhật vào tình trạng khủng hoảng hạt nhân. Hình bên trái cho thấy mảnh vỡ của chiếc trực thăng của quân đội Mỹ sử dụng trong chiến dịch tiêu diệt Osama bin Laden ngày 2/5. Những mảnh vỡ cùng loại được tìm thấy bên trong tường rào của dinh thự thủ lĩnh Al Qaeda tại Abbottabad trong hình bên phải. Ảnh do vệ tinh Ikonos của GeoEye chụp được. Núi lửa Puyehue-Cordon Caulle của Chile phóng ra bụi tro cao hàng ngàn mét vào bầu khí quyển. Ảnh do vệ tinh Terra của NASA chụp ngày 11/6. Các phi hành gia trên trạm không gian quốc tế lần cuối cùng nhìn thấy tàu con thoi Atlantis quay về Trái đất vào ngày 21/7, trông như một sao chổi đang quét qua bầu khí quyển. Những tàu con thoi khác dự tính sẽ trở thành tâm điểm chú ý của khách tham quan tại viện bảo tàng trên khắp nước Mỹ. Một vụ phun trào núi lửa trong lòng biển ngoài khơi El Hierro, một trong những quần đảo của Tây Ban Nha, tạo ra những vệt màu xanh có thể là hỗn hợp giữa khí, đá bột và đá duri đá y biển bị nghi nát.

Theo Vietnamnet